



สำนักงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต  
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8187 โทรสาร 0 2149 5531



## ประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการประกวด ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรม เรือนจำและทัณฑสถาน และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในสำนักงานคุมประพฤติ วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย **จังหวัด TO BE NUMBER ONE** มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วน **ชมรม TO BE NUMBER ONE** แบ่งเป็นชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจฯ เรือนจำ-ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ โดยเกณฑ์การพิจารณาชมรม TO BE NUMBER ONE ที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือ การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การจัดประกวดผลงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน ป.ป.ส. และกรุงเทพมหานคร สำหรับการประกวดระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 มีจังหวัดและชมรมเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปี ทั้งสิ้น **146** ชมรม โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนธีรภานุที่บ่านโอง จังหวัดลำพูน ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 17 ในวันนี้ และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประเทศชาติต่อไป ด้วยพระเมตตา กอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ **รองปลัดกระทรวงมหาดไทย** ยังแสดงความยินดีกับจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดที่แม้จะมีบางทีมไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่ได้ในวันนี้ คือ มุมมองและแนวคิดในการร่วมกันดำเนินงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ-ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้เยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด